

ข่าวประชาสัมพันธ์

บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงทุนเพื่อขยายเอเชียฮอสพิทอล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย/มะนิลา ฟิลิปปินส์ (14 ก.พ. 2551) – บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในเอเชียฮอสพิทอล เป็นเงินจำนวน 318 ล้านเปโซ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการรักษาพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพสูงในฟิลิปปินส์ ซึ่งเอเชียฮอสพิทอล เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงมะนิลา

บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าบริหารเอเชียฮอสพิทอลตั้งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างระยะยาว และตั้งแต่นั้นมาได้ปรับปรุงโรงพยาบาลด้วยการใช้ระบบบริหารใหม่ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย และโปรแกรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ในปัจจุบัน โรงพยาบาลมีอัตราการให้บริการเกือบเต็ม และการขยายธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

แผนการขยายธุรกิจจะประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขนาด 14 ชั้น ซึ่งจะทำให้มีห้องตรวจ รวมถึงบริการด้านอายุรเวช และห้องพักรักษาผู้ป่วยในมากขึ้น การอัดฉีดเงินทุนในครั้งนี้แสดงถึงความมั่นใจของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Mr. Dennis Brown ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทฯ ได้กล่าวไว้ในข้อความถึงนักลงทุนและกรรมการว่า “เราคิดว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเพื่อความเติบโตในอนาคตของเอเชียฮอสพิทอล และเพื่อให้เอเชียฮอสพิทอลเป็นศูนย์กลางด้านความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการแพทย์ในฟิลิปปินส์และในภูมิภาค”

Mr. Brown กล่าวว่า บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมั่นใจในประเทศฟิลิปปินส์และเอเชียฮอสพิทอลด้วยเหตุผลหลายประการคือ ประการแรก ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของประเทศกำลังดีขึ้นและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะกลางเป็นไปได้ในทางที่ดี ประการที่สอง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในพื้นที่ให้บริการหลักของโรงพยาบาลทำให้มีความต้องการด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ประการที่สาม เอเชียฮอสพิทอลตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์

Mr. Erik Fox ซึ่งเป็น CEO ของเอเชียฮอสพิทอล เน้นถึงศักยภาพในการเติบโตของเอเชียฮอสพิทอลโดยกล่าวว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในเขตของกรุงมะนิลาและทางตอนใต้ของเกาะลูซอนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว “เอเชียฮอสพิทอลเป็นศูนย์การแพทย์เอกชนชั้นนำเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งนี้ และการขยายธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ตลาดที่สำคัญนี้ได้ดียิ่งขึ้น” เขากล่าว

การขยายการดำเนินงานของเอเชียฮอสพิทอลเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำลังดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการแพทย์เอกชนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

ขอขอบคุณสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์:

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์

โทร 0 2667 2212 e-mail: pr@bumrungrad.com

เกี่ยวกับเอเชีย ฮอสพิทอล

เอเชีย ฮอสพิทอล แอนด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกๆ ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการรักษาที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเกาะลูซอน ในกรุงมะนิลา เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทันสมัยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 253 เตียง มีพื้นที่ 17,258 ตร.ม. ประกอบด้วยโรงพยาบาลและอาคารสำนักงานทางการแพทย์ มีพนักงานกว่า 900 คนและพนักงานจ้างเหมา (outsorce) 160 คน ซึ่งทุกคนได้รับการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถดูได้ที่ <http://www.asianhospital.com>

เกี่ยวกับบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นเจ้าของ ดำเนินงาน และบริหารจัดการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ใน 7 ประเทศในเอเชียและตะวันออกกลาง รวมทั้งเอเชีย ฮอสพิทอลในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ บำรุงราษฎร์ ฮอสพิทอล ในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) และเอเชีย รีเนล แคร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์บริการฟอกไตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผู้ถือหุ้นของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบด้วย บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) Asia Financial Holdings (โดยผ่าน AFH International Company Limited), Istithmar PJSC, Temasek Holdings (Private) Limited (โดยผ่านบริษัทย่อยคือ V-Sciences Investments Pte Ltd) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
